

CHỈ THỊ

Về việc quản lý lương thực tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban nhân dân thành phố đã ra văn bản về việc quản lý lương thực tại thành phố. Tuy các ngành lương thực, công an cùng quản lý thị trường các cấp có tích cực kiểm tra kiểm soát nhưng giá gạo, cám ở thành phố vẫn chưa được kéo xuống. Nhìn chung giá lương thực ở thành phố vẫn còn ở mức cao làm cho người lao động, người có thu nhập cố định thêm khó khăn.

Hội đồng Bộ trưởng đã chỉ thị những biện pháp bảo đảm về phân bón, về xuất khẩu gạo, cấm tránh tình trạng vét gạo, cám ở thị trường thành phố để đưa xuất khẩu cộng với vụ hè thu năm nay tuy có khó khăn nhưng nhìn chung vẫn có thể đạt sản lượng như năm trước, cho thấy ta có khả năng kèm giữ và từng bước kéo giá gạo xuống ở mức trên dưới 900/1 kg (gạo thường) bằng các biện pháp kinh tế-hành chính và vận động quần chúng. Để đạt được mức phấn đấu trên, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1/ Công ty Lương thực thành phố tích cực tranh thủ thu mua lúa vụ hè thu đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của thành phố. Và bảo đảm xuất khẩu theo kế hoạch. Từ nay theo chỉ đạo của Hội đồng Bộ trưởng, việc xuất nhập khẩu lương thực tại thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Lương thực chịu trách nhiệm. Không một đơn vị nào khác được cấp giấy phép xuất khẩu gạo và nhập bột mì vào thành phố.

2/ Cấm triệt để các đơn vị thuộc trung ương, thành phố, tỉnh bạn (kể cả huyện của tỉnh bạn) tổ chức thu mua gạo tại thành phố. Đơn vị nào có nhu cầu về lương thực, đến Công ty Lương thực thành phố để mua và cấp giấy vận chuyển ra khỏi thành phố.

3/ Yêu cầu Công an thành phố, quản lý thị trường và Ủy ban nhân dân quận huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc mua bán lương thực ở thành phố. Phải

kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, nếu nặng như tội đầu cơ thì phải truy tố trước pháp luật.

4/ Báo chí, đài phát thanh, truyền hình cần có một số bài về tình hình sản xuất lương thực, thu hoạch, năng suất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long và chung cả nước những biện pháp quản lý lương thực tại thành phố để nhân dân an tâm, đẩy lùi tâm lý sợ giá gạo tăng, gạo thiếu, mua dự trữ...

Nhận được chỉ thị này, Ủy ban nhân dân các quận huyện, Giám đốc, thủ trưởng các sở ban ngành có liên quan triển khai ngay cho cơ sở để thực hiện.-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Văn Huân